



Xây dựng những độc giả thành công:

Các phương pháp cho các phụ huynh

Niềm yêu thích đọc bắt đầu ở nhà. Là phụ huynh, quý vị đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển đọc của con quý vị.

Ở đây, quý vị sẽ tìm thấy các ý tưởng và hoạt động mà quý vị có thể sử dụng để nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc của các con, chuẩn bị cho chúng để thành công ở trường và sau đó.

1. Đọc cho và đọc cùng con quý vị hàng ngày.

Cho đến bây giờ, đây là điều quan trọng nhất quý vị có thể làm để thúc đẩy một yêu thích đọc. Đọc ra tiếng cho một trẻ nhỏ, thậm chí trước khi đứa bé có thể cầm một quyển sách, sẽ kích thích trí óc của trẻ em và giúp xây dựng sự trân trọng đối với sách. Đọc cho trẻ em trước khi chúng bắt đầu đi học sẽ cải thiện vốn từ vựng của chúng và chuẩn bị cho chúng để tự học đọc.

Cố gắng đọc cho con quý vị 30 phút mỗi ngày. Nếu như điều đó là không thể, quý vị hãy nhớ rằng năm phút một ngày thì vẫn tốt hơn là không có phút nào cả.

Đối với những độc giả đang nổi lên, quý vị có thể muốn đọc vài chữ trong khi con quý vị đọc theo, đưa ra chữ tiếp theo. Hãy yêu cầu con quý vị tìm các chữ cái và các chữ trên trang. Khi độc giả nhỏ tuổi của quý vị đã đạt được đủ kỹ năng, hãy mời con quý vị đọc cùng với quý vị. Chơi một trò chơi bằng cách thay phiên đọc các câu – quý vị đọc một câu và con quý vị đọc câu tiếp theo.

Khi quý vị không thể đọc cho con mình, hãy yêu cầu ông bà, người hàng xóm, người trông trẻ, anh chị em ruột, và những người chăm sóc khác tham gia và đóng vai là một độc giả được chỉ định trong ngày. Bên cạnh việc làm tăng các kỹ năng và sự trân trọng đối với sách, thì những buổi đọc này sẽ tạo ra những ký ức mà kéo dài suốt cuộc đời.

2. Làm cho việc đọc có ý nghĩa.

Hãy chỉ cho độc giả đang nổi lên của quý vị biết việc đọc và viết đã giúp quý vị hoàn thành các việc hàng ngày như thế nào – nấu ăn, mua sắm, lái xe, và v.v. Dạy cho con của quý vị những chữ đơn giản mà xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày như “dừng lại”, “lỗi ra”, “đi bộ”, và “xe buýt”. Một khi độc giả nhỏ tuổi của quý vị thấy được sự liên hệ giữa việc đọc và các nhiệm vụ hàng ngày, thì con của quý vị sẽ hiểu được sự quan trọng của việc học đọc.

3. Dành thì giờ để đọc như một gia đình.

Dành thì giờ ở nhà để đọc và chia sẻ các câu chuyện. Việc đọc của gia đình tạo ra sự thực hành có giá trị và củng cố tầm quan trọng của việc đọc tốt.

4. Cho con quý vị thấy là quý vị yêu đọc như thế nào.

Mô hình hóa sở thích đọc của riêng quý vị bằng cách đọc trước mặt con quý vị thường xuyên. Hãy để cho độc giả đang nổi lên của quý vị thấy quý vị đọc vì niềm vui, và khuyến khích con quý vị cũng làm như vậy. Gợi ý đọc như là một hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, và chắc chắn rằng con quý vị có thì giờ để đọc hàng ngày.

5. Thiết lập một khu vực đọc ở nhà.

Đặt các quyển sách mà con quý vị yêu thích ở một vị trí riêng nơi mà chúng có thể dễ dàng được tiếp cận – như một kệ sách ở trong phòng ngủ. Chọn một nơi yên tĩnh, có ánh sáng tốt, và trang bị với một chiếc ghế thoải mái và bất cứ thứ gì khác mà độc giả nhỏ tuổi của quý vị có thể cần. Khi các kỹ năng đọc của con quý vị cải thiện, hãy thêm nhiều quyển sách khó hơn vào bộ sưu tập.



6. Để cho con quý vị chọn những quyển sách thú vị.

Bằng cách cho phép con mình chọn sách, quý vị đang trao quyền cho độc giả đang nổi lên của mình phụ trách việc học. Con của quý vị sẽ cảm thấy năng động và được tham gia, tăng sự hứng thú và thêm niềm vui đối với việc đọc.

7. Liên kết sách với các hoạt động mà con quý vị ưa thích.

Khuyến khích con quý vị đọc các sách về những hoạt động yêu thích. Quý vị cũng có thể kết hợp những hoạt động này với các quyển sách về chủ đề. Ví dụ, nếu quý vị đang lên kế hoạch dành một ngày ở bãi biển, hãy gợi ý con mình đọc một quyển truyện về đại dương. Thảo luận về quyển sách khi quý vị đi đến và về từ hoạt động. Trên đường về nhà, hãy thảo luận xem bãi biển đã đáp ứng – hoặc đã không đáp ứng – những kỳ vọng từ quyển sách.

8. Đến thăm thư viện thường xuyên.

Đưa con quý vị đến thư viện và xây dựng niềm hứng thú về việc mượn sách. Làm cho việc lấy được thẻ thư viện đầu tiên của con quý vị thành một sự kiện đặc biệt.

9. Thăm lại những quyển sách mà quý vị đã yêu thích khi còn là một đứa trẻ.

Giới thiệu con quý vị với một vài quyển sách yêu thích thời thơ ấu của quý vị. Mượn chúng từ thư viện và đọc chúng cùng với con quý vị. Yêu cầu con quý vị chọn một quyển sách yêu thích để quý vị có thể đọc. Sau đó hãy cùng nhau thảo luận về quyển sách đó.

10. Tập luyện viết thư cho các thành viên gia đình. Khuyến khích con quý vị viết thư cho ông bà và những người thân khác. Yêu cầu các thành viên gia đình viết lại. Làm như vậy không chỉ nâng cao các kỹ năng đọc và viết của con quý vị, mà còn mang gia đình quý vị đến gần nhau hơn.

11. Kết thúc mỗi ngày bằng một câu chuyện trước lúc đi ngủ.

Thiết lập một thói quen trước lúc đi ngủ mà bao gồm việc đọc ra tiếng cho con quý vị. Khi đến giờ đi ngủ, mô hình hóa niềm hứng khởi đối với việc đọc của quý vị bằng cách nói chuyện với con quý vị về việc quý vị không thể chờ đợi để tìm ra những gì sẽ xảy ra trong chương tiếp theo, và thảo luận mỗi người nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngoài việc giúp con quý vị có được sự trân trọng đối với các câu chuyện hay, thì thói quen này sẽ giúp quý vị và con mình có nhiều thì giờ giá trị ở bên cạnh nhau hơn.

12. Mừng sự thành công của con quý vị.

Tổ chức mừng khi con quý vị hoàn thành những quyển sách mới và khó. Đưa độc giả nhỏ tuổi của quý vị ra ngoài chiêu đãi, mua thêm sách, hoặc thuê một bộ phim chuyển thể từ sách, nếu có phim đó. So sánh câu chuyện được kể trong phim với câu chuyện gốc trong sách.